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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กัญชาทางการแพทย ์

ผู้จัดการออนไลน ์

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

  -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า การเตรียมเปิดตัวน ้ามันกัญชาเกรดทาง

การแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม เป็นไปดว้ยดี อย่างไรก็ตาม ขณะนี มีประชาชนสอบถามตนผ่านเฟซบุ๊กสว่นตวั โดย

ระบุว่า มีการเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานหนึ่งท่ีบอกว่า เม่ือผ่านการอบรมแล้วจะสามารถปลูกกัญชาได้ แต่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายจ้านวน 8,000 บาท ตนได้ตอบไปทางเฟซบุ๊กแล้ว ว่า สธ. ไม่มีการอบรมอะไรท่ีต้องเสียค่าใช้จา่ย และ
ประชาชนยงัไม่สามารถปลูกได้  

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวในงาน BANGKOK POST FORUM 2019 
วา่ เรื่องกัญชาเสร ีมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ทางการแพทย์รักษาโรคเท่านั น โดยภายในสปัดาห์นี  จะลงนามกับโรงพยาบาลรัฐ

ท่ัวประเทศ ใหใ้ช้สารสกัดจากกัญชารักษาผู้ปว่ยได้ เนื่องจากท่ีผ่านมามีผลการศึกษาวา่สารสกัดจากกัญชามีผลกับการ

รักษาโรคให้มีอาการดีขึ น ถึงแม้ว่าบางกรณไีม่ได้รักษาโรคให้หาย แต่ช่วยบรรเทาอาการป่วยของคนไข้มีคุณภาพชวีิตท่ี

ดีขึ น 

กรุงเทพธุรกิจ   -เสนอบทความ โดย พวงชมพู ประเสริฐ กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 1 ป ี ท่ีสธ.เริ่มมีการขยับเพื่อน้า "กัญชา" มาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย ์ และเดือนส.ค.2562 จะเริ่มมีทยอยเปิดให้บริการรักษาโรคด้วย "น ้ามนักัญชา" ในรพ.

สังกัดสธ. ซึ่งจะเป็นการเริ่มน้ารอ่งใน รพ.ขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อมในการรักษา โดยระยะต้นจะให้บริการใน 12 เขต 
บริการสุขภาพ เขตละ 1 แห่ง ซึ่งคาดวา่จะมี ความชัดเจนในวนัท่ี 7 ส.ค.2562        หากมองในแง่ความต้องการของ
ประชาชน ปัจจุบนัมีการใช้แบบ "ใต้ดิน" อยู่จ้านวนไม่น้อย ส่วนตัวเลขการแจง้ครอบครองกัญชากับ อย. ประมาณ 2.1 
หม่ืนคน และจ้านวนผู้ปว่ยท่ีเดิมรับน ้ามันกัญชาจากเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ อีกราว 4 หม่ืนคน ท่ี สธ.
จะต้องให้บริการแทน ในช่วงท่ี อ.เดชา ยังไม่ได้รับอนุญาต ขณะท่ี ผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณการว่า มีประชาชนท่ีจะได้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ราว 6 ล้านคน โดยดูจาก
สถิติผู้ป่วยโรคต่างๆ ของประเทศไทยท่ีน่าจะใช้น ้ามนักัญชาในการรักษาได้ แยกเปน็ปลอกหุ้มประสาท 1,300 คน พาร์
กินสัน 1.7 แสนคน ลมชัก 4.75 แสนคน มะเรง็ 2.5 แสนคน ผู้ปว่ยระยะสุดท้าย 4.6 แสนคน อัลไซเมอร์ 9.3 แสนคน 
และ ปวดประสาท 4 ล้านคน       ต้องย ้าวา่โรคต่างๆ ดังกล่าวมียาแผนปัจจุบนัท่ีเป็นมาตรฐานรักษาได้อยู่แล้ว ไม่ใช่วา่
ผู้ป่วยทุกคนจะต้องใช้น ้ามนักัญชาในการรักษา จะต้องใช้กับผู้ปว่ยท่ีจ้าเปน็ต้องใช้ตามการวนิิจฉัยของแพทย์เท่านั น สิง่

ท่ีจ้าเปน็ต้องสื่อสารกับประชาชนให้ชัดเจนคือ "กัญชา" ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล ในค้าแนะนา้การใช้กัญชาทางการแพทย ์
ออกโดยกรมการแพทย์ ระบุโรคท่ีสามารถใช้รักษาได้โดยมีงานวิจัยทางวิชาการชัดเจนว่าได้ผลมีเพียง 4 โรค ได้แก่ 

ภาวะคล่ืนไส้อาเจียนในผู้ปว่ยท่ีได้รับยาเคมีบ้าบัด  โรคลมชักท่ีรักษายากและโรคลมชักท่ีดื อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื อ
หดเกร็ง และภาวะปวดประสาทส่วนกลาง ท่ีใชว้ิธีการรักษาอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล และไม่แนะน้าให้ใช้สารสกัดน ้ามันกัญชา

เปน็การรักษาเริ่มตน้ สว่นอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสัน ผู้ปว่ยมะเรง็ระยะสุดท้าย และผู้ปว่ยประคับประคองน่าจะได้

ประโยชน์ มีงานวิจัยอยู่บ้างแต่ยงัไม่เพียงพอ ต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม ส่วนมะเรง็จัดอยู่ในกลุ่มท่ีอาจจะไดป้ระโยชน์ ต้อง

วิจัยเพิ่ม  
     ส้าหรับระบบบริการสาธารณสุขท่ีจะรองรับ ปัจจุบันมีแพทย์และเภสชักรท่ีผ่านการอบรมจากกรมการแพทย์สามารถ

สั่งใช้และจ่ายน ้ามันกัญชาจ้านวนมาก ทว่า รพ. ท่ีจะเปิดให้บริการรักษาได้นั นต้องมีครบ 3 องค์ประกอบ คือ แพทย ์
เภสัชกร ผ่านการอบรม และ รพ.ขึ นทะเบียนจาก อย.ให้เป็นสถานพยาบาลที่สามารถสั่งจา่ยกัญชาได ้
       ผศ.พญ.สุดา วรรณประสาท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น แนะน้าว่า คนไข้ท่ีมียาใช้ประจ้าตวัอยู่ไม่วา่
จะเปน็ยาชนิดใด หากใช้สารสกัดน ้ามันกัญชารว่มด้วย จะต้องแจ้งแพทย์เจ้าของไขใ้ห้ชัดเจน เพือ่ท่ีแพทย์จะได้ระวังใน

การรกัษา เพราะน ้ามันกัญชาจะมีผลข้างเคียงในการท่ีจะเพิ่มฤทธ์ิให้ยาบางตัวท่ีผูป้่วยใช้เป็นประจ้า เช่น ยาวาร์ฟาร์ลิน 

ยา ความดัน ยากันชัก และยาละลาย ลิ่มเลือด เปน็ต้น       นอกจากนี ในการใช้ จะต้องทราบวา่แต่ละโรคต้องการสาร
ออกฤทธ์ิทั ง ทีเอชซีและซีบีดีในกัญชาต่างกัน เพราะฉะนั นผลิตภัณฑ์ท่ีจะน้ามาใช ้ ต้องทราบปริมาณสารออกฤทธ์ิท่ี
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สื่อ ประเด็นข่าว 

ชัดเจน มีการตรวจสารปนเปื้อน และกัญชาจะมีผลข้างเคียงทั งเรื อรังและเฉียบพลัน เชน่ ตาแดง คล่ืนไส้อาเจียน หัว

ใจเตน้เรว็ วิงเวียน เคลิบเคลิ ม เห็นภาพหลอน ซึมลง ไม่รู้สึกตัว บางรายอาจมีชักได้เป็นตน้       ทั งนี  รพ.จ้าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องระบบเฝ้าระวังผลข้างเคียงท่ีอาจจะเกิดขึ นอย่างรอบคอบ  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อย. อธิบายว่า การเฝ้า

ระวงัผลข้างเคียง จะใช้แนวทางเดียวกับการเฝ้าระวงัผลกระทบจากการใช้ยาอ่ืนๆ โดย รพ.จะต้องมีระบบการติดตาม

และคุ้มครองประชาชน แพทย์ เภสัชกรทั งในภาครัฐและเอกชน จะต้องรายงาน อย. แต่กัญชาจะเพิ่มเติมพิเศษด้วยการ

เปิดช่องทางให้ประชาชนท่ัวไปเปน็ผู้รายงานผลข้างเคียงท่ีเกิดขึ นได้เอง ผ่านระบบ เว็บไซต์ของ อย. จะได้ทราบ

แนวโน้มผลกระทบท่ีจะเกิดขึ นนา้มาใช้ดูแลความปลอดภัยของประชาชน      
      สิง่ท่ีน่ากงัวลไม่น้อยคือความเพียงพอของผลิตภัณฑ์น ้ามันกัญชา ท่ีจะมาใช้สั่งจา่ยใน รพ. เบื องต้นจะน้า มาจาก 2 
แหล่งผลิตหลัก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ท่ีจะสง่มอบล็อตแรกให้กับสธ.ในวันท่ี 7 ส.ค.2562 จ้านวน 6,500 
ขวด และจาก รพ.เจา้พระยาอภัยภูเบศร ท่ีคาดว่าจะสามารถผลิตได้ในเดือนส.ค.ราว 8,000-9,000ขวด 

ส้านักข่าวไทย   -เสนอ สกูป๊ขา่วภาคค้่า ทางช่อง mcot เรื่อง ปลดล็อกกัญชา ติดลอ็กกัญชา ตอน 1 โดยน้าเสนอเก่ียวกับ คลินิกกัญชา
แห่งแรกของไทย ของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุร ี ท่ีจ่ายสารสกัดน ้ามันกัญชาแบบสาร CBD ออยล์ แก่ผู้ป่วย
ลมชักและพาร์กินสัน ซึง่มีข้อบ่งชี ว่ากัญชาบรรเทาอาการได้  เดือนมิ.ย.มีผู้ป่วยรับไป 12 คน มีการเก็บข้อมูลผู้ป่วยท่ีใช้
ยาตลอด 1 เดือน พบว่ามีอาการดีขึ น และยงัไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้ยา ท้าให้การเปิดรับยาครั งที่ 2 มีผู้ป่วยใหม่
มารอจ้านวนมาก ปัจจุบันมเีพียง 100 ขวดเท่านั น สว่นน ้ามนักัญชาจากแพทย์พื นบ้านสูตรต่างๆ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้
ผลิต เพราะต้องขึ นทะเบียนกับสาธารณสุขก่อน  ทั งนี ผู้ปว่ยท่ีสนใจใชน้ ้ามันกัญชาเกินกว่าร้อยละ 50 เป็นผูป้่วยมะเรง็ 
ในขณะท่ียังไม่งานวิจัยยืนยันชัดเจนวา่ กัญชาท้าลายเซลล์มะเรง็ได้  ท้าให้ผู้ปว่ยมะเร็งที่ทนทุกข์ทรมาน ยงัคงต้องพึ่งพา
น ้ามันกัญชาจากผู้ผลิตใต้ดิน ท่ียังไม่ได้รับการรับรองความปลอดภัย 

 นโยบาย รมว.สธ. 

มติชน   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวรีกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า กล่าวว่า ขณะนี  สธ.ได้ยกระดับสถานี

อนามัยเกือบ 9,000 แห่งท่ัวประเทศเป็นรพ.สต. และกระทรวงอยู่ระหว่างท้าแผนเพื่อให้สามารถบรรจุ แพทย์ 

พยาบาล ให้เพียงพอกับความตอ้งการคาดว่าจะด้าเนนิการได้ภายในปี 2564 รวมทั งให้มีการน้าระบบไอทีดิจิทัลเข้ามา
ใช้ในการบริการทางการแพทย์มากขึ น เช่น ระบบบัตรคิวนัดก่อน และเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพตา่งๆ ไวใ้น

ระบบออนไลนเ์พื่อความสะดวก นอกจากนี จะมีการเชื่อมต่อระบบโรงพยาบาลกับร้านขายยาในระบบท่ีมีกว่า 20,0000 
แห่งท่ัวประเทศ เพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาล หลังจากพบแพทย์เสร็จสามารถไปซื อยาตามค้าสั่งหมอท่ีร้านขายยา

ใกล้บ้านได ้         ทั งนี  เครือข่ายร้านขายยาเหล่านี ยังสามารถติดตามอาการของผู้ป่วยได้ รวมทั งจะยกระดับ อสม. 

เพื่อให้การบริการท่ีดีแก่พี่น้องประชาชนทุกคน นอกจากนี ในการด้าเนนินโยบายจะใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพราะการของบประมาณเพิ่มมีความยากล้าบาก 
       ส่วนนโยบายกัญชาเสรีท่ีทางพรรคภูมิใจไทยใชเ้ปน็การหาเสยีง ก่อนหน้านี ทางการแพทย์ได้มีการศึกษาไว้อยู่แล้ว 

ทั ง สธ.และสถาบันทางการแพทย์ เพราะทุกคนเห็นว่าเปน็การรกัษามีประสิทธิภาพ ชว่ยลดภาระค่าใช้จา่ยค่ายา และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีการวิจัยท่ีพิสูจน์สารสกัดจากกัญชาสามารถรักษาได้ทั งโดยตรงและโดยอ้อม ขณะนี อยู่ระหว่างการรอ

ลงนามเพื่อให้แต่ละหนว่ยงานสามารถจ่ายยาได้โดยแพทย์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมมีการผลิตสารสกัดจากกัญชา ไม่ต้อง

กังวลเรื่องสารปนเปื้อน 

 บอร์ด สปสช.แนะลดความแออดัในรพ. 

กรุงเทพธุรกิจ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์
ผู้จัดการออนไลน ์
บ้านเมืองออนไลน ์
มติชนออนไลน ์

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

Nationtv. Workpointnews 
ส้านักข่าวไทย  

ช่อง 9 NBT ThaiPBS 

  -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะ บอร์ด สปสช. เขา้ร่วมการประชุมบอร์ด 
สปสช. ครั งแรกหลังเข้ารับต้าแหน่ง พร้อมด้วยนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงค์ลี ท่ีปรึกษา 
รมว.สธ. โดยนายอนุทิน กล่าววา่ จะสนับสนนุภารกิจของ สปสช. อย่างสุดความสามารถ ม่ันใจว่าจะสามารถท้างาน
ร่วมกับบุคลากรของ สปสช.ได ้      นอกจากนี นายอนุทินฝากนโยบาย 3 เรื่อง คือ 1.ภายใน 1 ปีจะพัฒนาห้องฉุกเฉนิ
ครั งใหญใ่น รพ.ประจ้าจงัหวัดทุกแห่งท่ัวประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย 2.ขอ้มูลสุขภาพประชาชน

จะต้องมีการเชื่อมโยงกับหนว่ยงานอ่ืนๆ และ 3.การลดความแออัดของ รพ. ด้วยการมอบให้ร้านขายยาจ่ายยาแทน
โรงพยาบาล เพื่อช่วยลดปัญหารอคิวนาน โดยการจ่ายยาเน้นยาไม่อันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ เปน็ยาส้าหรับโรค

พื นฐานท่ีอยู่ในบัญชียาหลัก มีความปลอดภัย ส่วนเรื่องงบประมาณอาจเป็นในลักษณะจา่ยผ่านรพ.จากนั นสง่ต่อไปร้าน

ขายยา    



                                                             สรุปข่าววันท่ี  6 สิงหาคม  2562 3 
สื่อ ประเด็นข่าว 

สปริงสน์ิวส ์     ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ทาง สปสช. ได้ร่วมกับสภาเภสัชกร น้าร่องจ่ายยาในร้าน
ขายยาไปแล้วกว่า 4 เดือน ในร้านขายยาชุมชนอบอุ่น น้าร่อง 36 แห่ง กระจายท่ัว กทม. ขณะนี อยู่ระหวา่งการ
ประเมินผล 

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 
Workpointnews 

 

  -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า จะเข้ามาช่วยรมว.สธ.ท้างานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

โดยไม่มีการแบ่งพรรคการเมือง ในเรื่องลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยการให้ไปรับยาท่ีร้านยานั น เป็นทางเลือก

หนึ่งให้ประชาชน เน้นคงคุณภาพรักษามาตรฐาน โดยจะมีการคุยรายละเอียด หากจ้าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายก็จะรีบ

ด้าเนินการ 

บ้านเมืองออนไลน ์
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

 

  -เสนอข่าว นพ.สุรพงษ ์สืบวงค์ลี ท่ีปรึกษา รมว.สธ.  กล่าวว่า ตนมีความรู้เรื่องระบบประกันสุขภาพ หากเปน็

ประโยชน์ ก็พร้อมใช้ความรู้ของตนช่วยเหลือสังคม สิ่งท่ีคิดไว้ในปี 2544 มาถึงวันนี  เปลี่ยนไปมาก แต่มองเชิงบวกว่า
สามารถรับมือได้ ตั งม่ันว่าจะใช้ความรู้ ความสามารถ พัฒนาให้ระบบประกันสุขภาพไปถึงจุดท่ีตั งเป้าหมายไว้ 

 สปสช.จัดระบบดูแลโรคหายาก 

มติชน เว็บไซต์มติชน  

ส้านักข่าวไทย 
ผุ้จัดการออนไลน ์

   -เสนอข่าว ในการประชุม บอร์ด สปสช. ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.เปน็ประธาน 
รับทราบข้อเสนอแนวทางจัดระบบดูแล "ผู้ป่วยโรคหายาก" จัดตั ง “คณะท้างานพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาโรคหา
ยาก” ภายใต้อนุกรรมการก้าหนดประเภทและขอบเขตฯ ขึ น โดยมี รศ.นพ.เชิดชัย นพมณจี้ารัสเลิศ รองผอ.รพ.ศิริราช 

เปน็ประธาน เพื่อขับเคล่ือนดูแล และได้นา้เสนอแนวทางการพฒันาระบบการดูแลผู้ป่วยให้บอร์ด สปสช. มีข้อเสนอให ้

สปสช.ร่วมกับสธ. และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมพัฒนาความพร้อมของระบบบริการทั งในด้านบคุลากรทางการแพทย์

และหนว่ยบริการรองรับ การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มีบัญชียาส้าหรับโรคหายากโดยเฉพาะ รวมถึงการจัดการใน

การน้าเข้ายาจากต่างประเทศ ได้เสนอให ้ สปสช. รว่มกับ สวรส. สมาคมเวชพันธ์ุศาสตร์ เครือข่ายเวชพนัธ์ุศาสตร ์

มูลนิธิผู้ป่วยโรคหายากและเครือข่ายพัฒนาระบบการลงทะเบียนและจัดท้าฐานข้อมูลโรคหายากระดับชาติ 
   ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวฒันา เลขาธิการสปสช. กล่าววา่ กรณีของกลุ่มผู้ป่วยโรคหายากท่ีมีความซับซ้อนในการ

จัดการ ตั งแต่การก้าหนดนิยาม รายการโรคหายากท่ีไม่ชัดเจน ผูป้่วยมีจ้านวนน้อย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยบริการ

ยังมีจ้ากัด การเข้าไม่ถึงการรักษาและยา เปน็ต้น น้ามาสู่การจัดท้าข้อเสนอการพัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคหายาก

อย่างเป็นรปูธรรม และคณะท้างานฯ จะได้จัดท้ารายละเอียดตามกรอบข้อเสนอในวนันี  เพื่อน้าเสนอต่อบอร์ด สปสช.

พิจารณาต่อไป 

 เสนอช่ือที่ปรึกษารมว.สธ. 

เดลินวิส ์   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวรีกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว. สธ. เปิดเผยวา่ ในท่ีประชุม ครม. วันท่ี 6 ส.ค. 
เตรียมเสนอชื่อผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ประกอบด้วย  นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ , นายพลพีร์ สวุรรณฉว ี
และ  นพ.ส้าเรงิ แหยงกระโทก ด้ารงต้าแหนง่ ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, รองเลขาธิการรองนายกรัฐมนตรี และ
กรรมการผู้ช่วยรมว.สาธารณสุข ตามล้าดับ  ส้าหรับการแบ่งงาน สธ. มอบหมาย นายธาธิต ปิตเุตชะ รมช.สาธารณสุข 
ก้ากับดูแลกรมอนามัย , กรมการแพทย,์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.), กรมสุขภาพจิต และดูแลงานด้าน
กฎหมาย   

 เลขานุการรมว.สาธารณสุข 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์  

เทียบท่าหน้า 3 

  -กล่าวว่า วัชรพงศ์ ควูิจิตรสุวรรณ หรือ หมอเม้ง อดีต ส.ส.สระบุรี ท่ีแม้จะไม่ได้รับต้าแหนง่ผู้แทนฯ แต่ด้วยความท่ี

เปน็คนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เลยยกเก้าอี ต้าแหน่งเลขานุการรมว.สาธารณสุข ปลอบใจ  

วันแรกท่ีเข้าท้างานในสธ.ก็มีความปลื มใจเพราะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างดี ขออาสาเปน็คนประสานงานรับมอบ

นโยบายจาก รมต. เพื่อมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และยงัแอบเขินเม่ือมีคนเรียก “เลขาฯเม้ง” 

“หมอเม้ง” แต่ตัวตนยงัเป็น “ส.ส.เม้ง” ของประชาชน  

 รมช.สธ.ตรวจเยี่ยมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมประชาสัมพนัธ์  

ทีวีช่อง NBT 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์

ผูจ้ัดการออนไลน ์

Nationtv. 

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี 6  ชืน่

ชมรพ.สมุทรปราการ มีการด้าเนินงานท่ีได้ผลเป็นรปูธรรมได้น้าแนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน โดยเนน้ผู้ปว่ยเป็น

ศูนย์กลาง ลดการใช้กระดาษ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการรบับริการ รวมทั งใชเ้ทคโนโลยี Block Chain มาพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลบริการอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วย มีระบบรักษาความปลอดภัย เชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างรพ.สมุทรปราการกับรพ.ชุมชน 5 แห่ง และรพ.สต.อีก 71 แห่ง โดยผูป้ว่ยถือกุญแจข้อมูลของตนเอง 
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และเป็นผูใ้ห้สิทธ์ิกับแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง ท้าให้ข้อมูลมีความปลอดภัย ระบบการส่งต่อมีประสิทธิภาพ แพทย์ได้รับข้อมูล

การรักษาถูกต้อง และยังประยุกต์ใช้ Telepharmacy สั่งยาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เสียงสัง่พิมพ์ และสั่งยาจาก

รพ.ได้ท่ี รพ.สต. โดยมีอสม.เป็นคนซักประวัต ิ และให้ข้อมูลบริการผู้ป่วยถึงบ้าน ประชาชนเข้าถึงการรักษา ชว่ยลด

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และลดความแออัดของโรงพยาบาลสมุทรปราการ สามารถลดขั นตอนบริการได้เกือบ 4 เท่าตัว  

 ผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนผิดกฎหมาย 

ไทยรัฐ 
ไทยรัฐออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์
เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

ส้านักข่าวอิศรา 

  -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีรวบหมอเอ่ียวค้ายาลดความอ้วน ว่า

ได้สั่งให้ อย. ด้าเนินการให้เต็มท่ี  

    ขณะท่ี นพ.ธเรศ กรัษนัยรววิงค ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบมีคลินิกท่ีกระท้าความผิดทั งสิ น 6 

แห่ง ทั งหมดอยู่ในตา่งจงัหวัด ดังนั น อย.จึงรวบรวมข้อมูลส่งรายละเอียดต่างๆ ท่ีไดไ้ปให้ สบส. เพื่อใหป้ระสานงาน

กับสสจ.เพื่อเปน็ข้อมูลในการตรวจสอบและด้าเนนิคดีกับคลินิกทั ง 6 แห่งต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี  อย.ได้ระงับการ

จ่ายยาให้กับคลินิกท่ีเก่ียวข้องทั ง 6 แห่งแล้ว และยังจะส่งข้อมูลของแพทย์ทั ง 5 ราย ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องให้กับทางแพทย

สภาภายในสัปดาห์นี   

 สั่งสอบปมรพ.ขาดยา 

มติชน เว็บไซต์มติชน  

ส้านักข่าวไทย 

 

   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวรีกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าววา่ กรณีชาวบ้าน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ์

เรียกร้องให้ย้าย นพ.สสจ.กาฬสนิธ์ุ ออกจากพื นที่เนื่องจากไม่อนุมัติให้รพ. กมลาไสยจัดซื อยาจนส่งผลให้ผู้ปว่ย ไม่มี

ยาและต้องไปยืมยาจากเพื่อนบ้านมากิน ขณะนี การจ่ายยาให้ผู้ปว่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว สว่นเรื่องของการสืบหา

ข้อเท็จจริง น้าไปสู่การท่ีชาวบ้านรวมตัวขับไล่ นพ.สสจ.กาฬสินธุ ์ ออกจากต้าแหน่งขอเวลาให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน     

 มติชน Nationtv 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์

  -นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี ได้ให้ทีมผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 7 ลงพื นท่ีตรวจสอบเรื่องว่า

มีข้อเท็จจริงอย่างไร ก่อนใหน้้าผลตรวจสอบมารายงานต่อคณะผูบ้ริหาร สธ. ในวนัท่ี 6 สิงหาคม ขณะเดียวกันยงัได้สัง่

การให้มีการจัดยาให้เพียงพอต่อประชาชน เพื่อไมใ่ห้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยขอยืนยันว่าได้ให้งบประมาณ

ในการจัดซื อยาให้กับทางพื นท่ีไปแล้ว ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทั งหมด 

หากพบมีมูลความผิดจะตั งคณะกรรมการสอบจริยธรรมตามขั นตอนต่อไป 

ผูจ้ัดการออนไลน ์   -เสนอข่าว  ชาวบ้านและผูป้่วยใน ต.โคกสมบูรณ์ และ ต.โพนงาม อ.กมลาไสย รวมตัวเรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.เร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหากรณีสสจ.กาฬสินธุ ์ตรวจสอบปัญหาการส่ังซื อยาของรพ.

กมลาไสยยังไม่แล้วเสร็จ จนท้าให้รพ.ไม่สามารถสั่งซื อยาจากบริษัทได้ น้าไปสู่การขาดยารับประทานอย่างต่อเนื่องของ

ผู้ป่วยจนต้องยืมยากันกิน  
     นายทองดี บุญแสงสี อาย ุ 63 ปี หนึ่งในผูป้่วยโรคเบาหวาน กล่าววา่ ตนได้รับยารักษามาไม่ครบ ซึ่งทาง

โรงพยาบาลบอกว่าสั่งซื อยายังไม่ได้และขอติดค้างไว้ก่อน หากยมืยาจากโรงพยาบาลอื่นมาได้ จะนัดให้มาเอาวันหลงั 

ท้าให้ตนต้องไปยืมยาเพื่อนบ้านท่ีป่วยโรคเบาหวานดว้ยกันมากิน แต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้ผลหรือไม่ เพราะคนที่ตนไปยืม

ยานั นเพิง่ปว่ยเป็นโรคเบาหวานมาไม่ก่ีปี ส่วนตนปว่ยมาหลายปีแล้ว  จึงไม่ทราบว่ายาท่ีแพทย์ส่ังจ่ายนั นเป็นตวัยา

เดียวกันหรือไม่ 
     ด้านนายคงเดช เฉิดสถิต ส.จ.เขตอ้าเภอกมลาไสย ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ปัญหานี ถูกปล่อยเรื อรังมา
นานแล้ว โดยไม่ได้รับการแก้ไข จนปัจจุบันขยายวงกว้างขึ นเรื่อยๆ กระทบไปยัง รพ.สต. และชาวบ้านขาดยา ต้องยืม

กันกิน เพราะโรงพยาบาลสัง่ซื อยาไม่ได้ เนื่องจากเอกสารและความคืบหน้าการตรวจสอบการสั่งซื อยาถูกสสจ.ดองเรื่อง

ไว ้ หากปล่อยใหป้ัญหานี ยืดเยื อออกไปนานๆ จะกระทบต่อการรักษาโรคและภาวะร่างกายได้ เพราะผู้ปว่ยแต่ละคน 

โดยเฉพาะโรคเรื อรังเบาหวานและความดนั รวมทั งโรคไตนั นมีสภาพร่างกาย อาการของโรคแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่

กลับต้องมายืมยากัน  
     อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลเอกสารจากทางรพ.กมลาไสย พบว่า มีรายการท่ี รพ.ยืมยาชนิดต่างๆ หลาย
ร้อยรายการจากโรงพยาบาลอื่นในจังหวัดเดียวกัน รวม 9 แห่ง และบันทึกรายการยืมเวชภณัฑ์ทางการแพทย์ท่ีจ้าเปน็ใช้
ในการรักษาผูป้่วยอีกหลายรายการ  รวมทั งรายชื่อผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาลค้างยา ตั งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562 
อีกหลายร้อยคน ซึ่งเรื่องดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าโรงพยาบาลประสบปัญหาการส่ังซื อยาและจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยไม่ครบ 
       ทั งนี  จากข้อมูลทราบว่ากอ่นหน้านี รพ.กมลาไสยได้รับงบประมาณการจัดซื อยาปีละกว่า 30 ล้านบาท จากการ

ตรวจสอบพบการด้าเนนิการของเจ้าหน้าที่ท่ีส่อไปในทางทุจริต โดยการยักยอกเงินจ้านวนกว่า 5 ล้านบาท จนทาง 
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ป.ป.ท.เขต 4 เข้ามาตรวจสอบ ประกอบกับการตรวจพบความผิดปกติในการสัง่ซื อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ท้าให้ทางรพ.
กมลาไสยเปน็หนี ค่ายา ค่าเวชภณัฑ์ และค่าอ่ืนๆ รวมทั งหมดกวา่ 80ล้านบาท     

 ไข่พะโล้บูด 

มติชน โพสต์ทูเดย์ 

คมชัดลึก ข่าวสด 

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

ผู้จัดการออนไลน ์

ทีวีช่อง 5 

 

  -เสนอข่าว จากกรณีโรงเรียนแห่งหนึ่งใน ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี น้าไข่พะโล้บูดมาล้างน ้า แล้วน้า

กลับมาต้มใหม่ให้นักเรียนรับประทานในโครงการอาหารกลางวันนั น  

    พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า  อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนจะต้องเป็นอาหารท่ีปลอดภัย 

ผ่านกระบวนการผลิตอาหารท่ีถูกต้องและเหมาะสมก่อนน้ามาปรุงอาหารให้แก่เด็ก โดยอาหารจะต้องพร้อมรับประทาน

หรือพร้อมเสิร์ฟทันที ไม่ควรปรุงอาหารค้างไว้เป็นระยะเวลานาน หรือปรุงอาหารค้างคืน เนื่องจากสภาพอากาศของ

ประเทศไทยค่อนข้างร้อนจัด จะท้าให้อาหารเสียหรือบูดได้ง่าย การเสิร์ฟอาหารให้แก่นักเรียนวันต่อวัน จึงเป็นวิธีการ

ป้องกันอาหารเสียได้ดีท่ีสุด เมนูไข่พะโล้เป็นเมนูโปรดของเด็ก ซึ่งในไข่และเนื อสัตว์เป็นอาหารท่ีท้าให้เด็กได้คุณค่าทาง

โภชนาการ ท่ีผ่านมากรมฯได้จัดท้าเมนูอาหารท่ีเหมาะสมถูกหลักโภชนาการ 7 ชุดเมนู ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนมีทางเลือก

ในการจัดเมนูอาหารกลางวันเด็กมากขึ น  แนะน้าในการสังเกตอาหารบูดว่า 1.ให้สังเกตจากกลิ่นของอาหาร หากมีกลิ่น

ท่ีแปลกไปให้สันนิษฐานว่าเป็นอาหารบูด 2.สังเกตหน้าตาอาหารเปลี่ยนไป เช่น มีฟองอากาศเล็กๆ ลอยอยู่บนอาหาร 

และ 3.เม่ือตักชิมค้าแรก หากสัมผัสถึงรสชาติท่ีเปลี่ยนไปหรือมีรสสัมผัสผิดปกติให้รีบแจ้งคุณครูทันที 

 สัปดาห์นมแม่โลก 

มติชน Workpoint 
ไทยรัฐออนไลน ์

 

  -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวรณรงค์การส่งเสริมการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือน

วันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก ภายใต้แนวคิด “Empower Parents Enable Breastfeeding เสริมพลังพ่อแม่ เพื่อ

นมแม่ยั่งยืน” จากข้อมูลการส้ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยท่ีจัดท้าโดยส้านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับ

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ในปี 2559 พบว่ามีทารกไทยเพียงร้อยละ 40 ได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรก

หลังคลอด และเพียงร้อยละ 23 ท่ีได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และมีทารกเพียงร้อยละ 13 ท่ีได้

กินนมแม่ต่อเนื่องถึง 2 ปี  โดยภายในปี 2568 สธ.ตั งเป้าหมายให้อัตราการกินนมแม่อย่างเดียวของทารกอายุต่้ากว่า 6 

เดือน เพิ่มขึ นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 50 สอดคล้องกับเป้าหมายโลกท่ีทุกประเทศตั งไว้ร่วมกันเม่ือปี 2555 กรมฯแนะน้า

เทคนิคส้าคัญ คือ 3 ดูด ได้แก่ 1) ดูดเร็ว ให้ลูกดูดนมทันทีหลังคลอด ภายใน 1 ชั่วโมง 2) ดูดบ่อย ให้ลูกดูดนมอย่าง

น้อยทุก 2-3 ชั่วโมง 3) ดูดถูกวิธี ให้ลูกดูดนมจากอกแม่อย่างถูกวิธี และในแต่ละครั งควรให้ลูกดูดนมให้เกลี ยงเต้า 

เพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างน ้านมใหม่ของคุณแม่ให้เพิ่มขึ นตามความต้องการของลูกน้อยอีกด้วย 

 เทรนด์ออกก าลังกายใหม่'คีตะมวยไทย'  
ผูจ้ัดการรายวัน 

ผู้จัดการออนไลน ์

  -เสนอขา่ว พญ.พรรณพิมล วปิุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว กรมอนามยัจัดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกก้าลัง
กายเพื่อสุขภาพ โดยเปิดใหป้ระชาชน ชมรมออกก้าลังกาย ชมรมกีฬา และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ลงทะเบียนร่วม

กิจกรรมผ่านเว็บไซต ์http://activefam.anamai.moph.go.th และส่งภาพถ่ายกิจกรรมออกก้าลังกาย เพื่อร่วมสดุดีในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐     นอกจากนี  โครงการยังใช้ "คีตะมวยไทย" 10 ท่า มาเปน็กิจกรรมหลักของโครงการ  

 โรคคางทูม 

ข่าวสด มติชน  

ส้านักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์ 

- เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ระบุว่า จากการเฝา้ระวังสถานการณ์โรคคางทูมในประเทศไทย ปี 2562 ตั งแตว่ันท่ี 1 

ม.ค.- 27 ก.ค. 2562 พบผู้ป่วยแล้ว 1,466 ราย ไม่พบ ผูเ้สียชีวิต กลุ่มอายุท่ีพบผู้ป่วยมากสุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 
ปี และพบมากในกลุ่มนักเรียนรอ้ยละ 39.6  สัปดาหท่ี์ผ่านมา พบรายงานการระบาดในคา่ยทหารและรร. 
     นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคคางทูม  

เกิดจากเชื อไวรัส เป็นโรคติดตอ่ทางเดินหายใจและการสัมผัสน า้ลายของผู้ปว่ย อาการของโรคเริ่มจากมีไข้ต้่าๆ ปวด

เม่ือยตามตัว จากนั น จะมีอาการเจ็บบริเวณหน้าหูและขากรรไกร และมีต่อมน ้าลายข้างกกหูโตขึ น มีอาการเจ็บบริเวณ

แก้มและหู รักษาตามอาการ ควรมีการแยกผู้ป่วยประมาณ 10 วัน หลังจากเริ่มมีต่อมน ้าลายโต และควรหยุดไปรร.

หรือหยุดงาน เพื่อป้องกันการแพร่เชื อ วิธีป้องกัน คือฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม และหดัเยอรมัน (MMR) ใน
เด็กเล็กควรรับวัคซนีป้องกันโรค 2 ครั ง ครั งแรกเม่ือเด็กอายุ 9-12 เดือน และให้ซ า้อีกครั งเม่ืออายุ 2 ปี 6 เดือน 

 กระเป๋านักเรียนส่งผลการเจริญเติบโต 

ข่าวสด - เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าเด็กไทยวัยประถมแบกกระเป๋าท่ีมี

น ้าหนักเกินกว่าร้อยละ 10 ของน ้าหนักตัวเด็ก ซึ่งโดยปกติเด็กควรสะพายกระเป๋านักเรียนน ้าหนักไม่เกิน 10-20 % 
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ของน ้าหนักตัวเด็ก การท่ีแบกกระเป๋าใบใหญ่ทั งหนักและนาน อาจท้าให้เกิดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างร่างกายและส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็ก 

  - นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากกระเป๋ามีน ้าหนักเกิน หรือต้องแบกเป็นเวลานาน

ควรเปลี่ยนจากกระเป๋าแขวนหลังเป็นกระเป๋าลาก เพื่อป้องกันการปวดหลัง แนะน้าให้ผู้ปกครองควรสังเกตอาการของ

เด็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 10-13 ปี หากกระดูกสันหลังผิดรูป ไหล่สูงต่้าไม่เท่ากันควรพาเด็กมาพบแพทย์เพื่อตรวจ

ยืนยันและให้การรักษาต่อไป 

 
สยามรัฐ 

อาการหูอักเสบ 

- เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การอักเสบของหูชั นนอกคือใบหูและรูหู มักเกิด

จากแคะหู ท้าให้เกิดแผล จนอักเสบตามมา จะปวดหู รูหูบวม มีน ้าไหลจากหู ได้ยินลดลง รักษาให้หายขาดได้ ใน 1-2 

สัปดาห์  ขณะท่ีหูชั นกลางอักเสบ พบมากในเด็กเล็กและวัยเรียน และมักพบร่วมกับเป็นหวัด เด็กจะมีไข้ ปวดหู กิน

อาหารได้น้อย ซึม ได้ยินลดลงและอาจมีน ้าหนองไหลจากหู การติดเชื ออาจลามเข้าหูชั นใน ท้าให้สูญเสียการได้ยินและ

เยื่อแก้วหูทะลุถาวรได้ 
     - นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า เม่ือสงสยัว่าหูอักเสบ ควรปรึกษาแพทย์ กรณีเด็กเล็ก อาจให้

นอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการใกล้ชิด และให้ยาฆา่เชื อทางเส้นเลือดด้า วิธีการป้องกันคือ งดใชไ้ม้แคะหูไม่หยอด

น ้าหรือสารใดๆ เขา้หู  
 งานGreen Life Eat Organic 

เว็บไซต์สยามรัฐ 

เว็บไซต ์CM108 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

เว็บไซตc์m365days 

เว็บไซตเ์ชียงใหม่นวิส์ 

เว็บไซต์แนวหน้า 

    -เสนอข่าว  นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แถลงข่าวร่วมกับ

กรมการค้าภายใน จัดงาน Green Life Eat Organic & Lanna Herb 2019 ครั งแรกท่ีเชียงใหม่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดใน

ภาคเหนือ โดยมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามจากผู้ประกอบการ ตลาดนัดนวัตกรรมโมเดลเกษตร

อินทรีย์ เมนูอาหารสุภาพออร์แกนิคสไตล์ฟิวชั่น ข้าวและผลิตภัณฑ์แปลรูปสั่งตรงสดจากฟาร์มท่ัวประเทศ การประกวด

เมดเลย์ร้าวงย้อนยุค 2019 นิทรรศการนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ผ่อน

คลายและสัมผัสกับการนวดเพื่อสุขภาพ โดยคลินิกการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื นบ้านและการแพทย์ชนเผ่า งานจัด

ขึ นวันท่ี 9-12 สิงหาคม นี  ณ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  

 โฆษณาสินค้าต้องห้าม 

ไทยรัฐ    - เสนอภาพข่าว พบโฆษณาสินค้าต้องห้าม ไม่มี อย. ท่ีเนน้สรรพคุณท้าให้อวัยวะเพศชายแข็งแกร่ง ยาท่ีท้าให้มี

ความรู้สึกทางเพศ รวมทั งเว็บโป ้และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มีการให้บริการผ่านสื่อออนไลน ์และเฟซบุ๊ก เผยแพร่อย่าง

มาก ซึ่งเยาวชนสามารถเข้าถึงไดเ้พียงแค่พิมพ์ค้าค้นหา 

 เปลือกไข่ผสมน  าไมช่่วยแกก้ระดูกพรุน 

สปริงสน์ิวส ์  - เสนอข่าว อย. ชี แจงว่า ยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดว่าสามารถน้าแคลเซียมจากเปลือกไข่เปน็แหล่งของแคลเซียม ใน

รูปแบบท่ีร่างกายน้าไปใช้ได้จรงิและต้องรับประทานในปริมาณมากเท่าใดจงึจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จงึ

ยังไม่แนะน้าใหน้้าเปลือกไข่มาบด ผสมน ้า และดื่ม เพื่อหวังท่ีจะให้มารักษาโรคกระดูกพรุนกันนะ เพราะอาจได้รับ

อันตรายจากการปนเปื้อนเชื อก่อโรคท่ีติดมากับเปลือกไข่ ขอแนะน้าอาหารท่ีอุดมด้วยแคลเซียม เชน่ พวกนม 

ผลิตภัณฑ์จากนม ชีส โยเกิร์ต เนย ปลาตวัเล็ก กุง้ฝอย ปลาซาร์ดนี ผักใบเขียว บรอกโคลี เต้าหู้ ถัว่ เปน็ต้น 

 ศัลยกรรมเป็นเจ้าหญิงนิทรา 

เดลินวิส ์

 

 - เสนอข่าว นายอภิภ ูหิรัณยณชิ อายุ 26 ป ี เดนิทางเข้าพบทนายรณณรงค ์แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวง

คืนความยุติธรรมในสงัคม เพือ่ร้องขอความเปน็ธรรมและให้สบืหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับการท้าศัลยกรรมของ น.ส.นุย้ 

(นามสมมุต)ิ อาย ุ22 ป ีหลังเขา้รับการท้าศัลยกรรมเหลาโหนกแก้ม เหลาคาง และท้าตา 2 ชั น ที่คลินิกแห่งหนึง่ ถนน

รัชดาภิเษก กทม. เม่ือวันท่ี 12 มี.ค. 62 จากนั นหลังผ่าตัดน้องสาวไม่รู้สึกตัว และมีอาการชัก คลินิกศัลยกรรมน้าตัวสง่ 

รพ.พระราม 9 ผ่านมา 5 เดือนกว่า น.ส.นุ้ย ยังไม่รู้สึกตัวเหมือนเจา้หญิงนิทรา แพทย์ลงความเห็นว่า ภาวะสมองขาด

อากาศไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถโต้ตอบ ต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องมีค่ารักษา 3 ล้านบาท ทาง

คลินิกและแพทย์ท่ีท้าการศัลยกรรมไม่ติดต่อเพื่อรับผิดชอบ เบื องต้นได้แจ้งความท่ี สน.สุทธิสาร และ สบส. 

 โรคซึมเศร้า 

มติชน 

 เว็บไซต์มติชน 

    -เสนอข่าว นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมช.ศธ. กล่าวถึงปญัหานักเรียนท่ีปว่ยเป็นโรคซึมเศร้า พบว่า ตัวเลขของ

นักเรียนท่ีป่วยเปน็โรคซึมเศรา้เพิ่มมาก การแก้ปัญหาจะต้องท้างานร่วมกับสธ. ต้องศึกษาดูวา่การเพิ่มขึ นของจา้นวน



                                                             สรุปข่าววันท่ี  6 สิงหาคม  2562 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 ผู้ป่วย จะเก่ียวข้องกับปัญหาใด เช่น ปัญหาสังคม หรือมาจากการเรียน อาจจะมีการอบรมครูแนะแนว เพิ่มความรู ้

ทักษะในเรื่องโรคซึมเศร้า  

 คลินิกโรคจากการท างาน 

ไทยรัฐ   -เสนอข่าว   สปส. ร่วมมือกับสธ. จัดตั งโครงการคลนิิกโรคจากการท้างานเพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างท่ีเจ็บป่วยด้วยโรค

ท่ีเกิดจากการท้างานอย่างเปน็ระบบ พร้อมทั งให้ค้าปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชวีะอนามัย และความปลอดภัยใน

การท้างานแก่สถานประกอบการ สนับสนนุด้าเนนิการด้านการแพทย์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกับ พ.ร.บ.เงินทดแทนและ 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน โดยไดจ้ัดรพ.ท่ีเข้าร่วมโครงการคลนิิกโรคจากการท้างานแล้ว 114 แห่งเป็นรพ.ในสงักัดสธ. 

107 แห่งสงักัดมหาวิทยาลัย 6 แห่ง และสงักัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง กรณีท่ีลูกจ้างสงสัยว่าเจบ็ป่วยด้วยโรคจากการ

ท้างานเข้ารับบริการได้ที่คลินิกโรคจากการท้างาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใหน้ายจ้างยื่นแจง้การประสบอันตรายท่ี

สปส.เขตพื นท่ีจังหวัด เพื่อขอหนังสือสง่ตัวไปยงัรพ. หรือติดต่อคลินิกฯ โดยตรงกรณีสถานพยาบาลที่เลือกมีบริการ 

ตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการท้างานได้ท่ีเว็บไซต์ส้านักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้

ท่ีส้านักงานประกันสงัคมหรือ โทร.1506 

 
โพสต์ทูเดย์ 

สถานการณ์น  าท่วม 
- เสนอข่าว จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชนั “วิภา” เม่ือวันท่ี 4 ส.ค. 62 ไดเ้กิดน ้าท่วมท่ีบ้านลา้ หมู่ 4 ต.เวียง อ.เชียง

ค้า จ.พะเยา ทาง อ.เชียงค้าไดป้ระสานด่วนขอก้าลังทหาร ร.17 พนั 4 กรม ทพ.31 ตชด.326 เชียงค้า และ อส.อ.

เชียงค้ากว่า 100 นาย เข้าเรง่เขา้มาช่วยเหลือประชาชนขนของขึ นท่ีสูงเพื่อหนนี ้า แต่เนื่องจากน ้ามาอย่างรวดเรว็ ท้าให้

บางส่วนเก็บไม่ทันถูกน า้ท่วมเสียหาย ทั งนี  อ้าเภอได้ตั งศนูย์อ้านวยการให้ความชว่ยเหลือพื นท่ีอุทกภัย ท่ีบ้านล้า โดย

เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายขนจอมธรรม รพ.เชียงค้า เข้ามาตั งจุดให้บริการประชาชนเก่ียวกับด้านสุขภาพ 

แนะน้าเรื่องการดูแลสุขภาพชว่งน ้าท่วม 

 


